

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Hội nghị kiểm điểm thực hiện theo Kết luận số 1211/ KL- UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền trên địa bàn xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh

Thời gian: Vào hồi 14 h ngày 09 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Tại phòng họp tầng 2 UBND xã Kỳ Khang

Thành phần tham gia.

***Ở huyện:**

Đ/c Nguyễn Thị Thủy - HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT huyện ủy

Đ/c Nguyễn Lộc Hằng - HUV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện

Đ/c Nguyễn Đình Tương - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh

***Ở xã:**

- Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ xã

- Cán bộ, công chức toàn cơ quan xã

***Những tập thể và cá nhân được kiểm điểm:**

- Tập thể: Lãnh đạo UBND xã Kỳ Khang nhiệm kỳ 2011 - 2016

*** Cá nhân:**

1. Đ/c Hồ Xuân Thi - Nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

2. Đ/c Hồ Xuân Trính - Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

3. Đ/c Nguyễn Đình Thi - Nguyên Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011 - 2016

4. Đ/c Hồ Văn Huy - Công chức địa chính xã nhiệm kỳ 2011- 2016

5. Đ/c Nguyễn Văn Ngạn - Công chức địa chính xã nhiệm kỳ 2011- 2016

6. Các ông/bà có liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền trên địa bàn xã Kỳ Khang

Chủ trì: Đồng chí Hồ Xuân Trính - Chủ tịch UBND xã

Thư ký: Đồng chí Nguyễn Thị Nhẫn - Công chức Văn phòng- thống kê

Nội dung: Hội nghị kiểm điểm thực hiện theo Kết luận số 1211/ KL-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền trên địa bàn xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh

Đ/c Hồ Xuân Trính - Chủ tịch UBND xã đặt vấn đề nội dung cuộc hội nghị kiểm điểm các tập thể và cá nhân, thông qua Kết luận và kế hoạch, phương án xử lý vi phạm theo Kết luận số 1211/KL-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền trên địa bàn xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

1. Về kiểm điểm tập thể:

Đ/c Hồ Xuân Trính - Chủ tịch UBND xã thông qua báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016. Báo cáo đã nêu lên những hạn chế khuyết điểm của tập thể lãnh đạo UBND xã đồng thời giải trình làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và trách nhiệm tập thể lãnh đạo để xảy ra các vi phạm về giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền qua các thời kỳ và công tác lãnh đạo thực hiện Quyết định 2005/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Công tác quản lý tiền thuê đất chưa đúng quy định. Tập thể lãnh đạo UBND xã nhận khuyết điểm. Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành.

*** Hội nghị thảo luận góp ý vào báo cáo kiểm điểm tập thể:**

Đ/c Nguyễn Đình Thi - Nguyên PCT UBND xã: Nhất trí với bản báo cáo kiểm điểm của tập thể UBND xã. Về công tác quản lý đất đai đồng chí Chủ tịch UBND xã là người trực tiếp chỉ đạo nhưng tại thời điểm đó công chức địa chính không tham mưu đầy đủ cho đồng chí Chủ tịch UBND xã để giải quyết kịp thời các vấn đề còn tồn đọng và xin ý kiến của cấp trên trong việc xử lý các hồ sơ về cấp đất.

Đ/c Hồ Xuân Thi - Nguyên CT UBND xã: Đồng tình với bản kết luận của thanh tra huyện và báo cáo kiểm điểm của tập thể UBND xã. Thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài những nguyên nhân khách quan thì UBND xã còn có hạn chế khuyết điểm, có lúc có nơi còn buông lỏng trong công tác quản lý đất đai, chưa tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật, dẫn đến các sai phạm nói trên. Vai trò là Chủ tịch UBND xã thời kỳ đó, tôi trực tiếp chỉ đạo giải quyết về lĩnh vực đất đai, tôi xin chịu trách nhiệm cá nhân người đứng đầu UBND xã. Đề nghị các đồng chí lãnh đạo cấp trên, các ban ngành cấp huyện quan tâm giúp đỡ xã để giải quyết các tồn đọng, vướng mắc cho xã.

Đ/c Nguyễn Đình Hoán - Bí thư Đảng ủy xã.

Sau khi có Kết luận thanh tra của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân nhưng chưa đầy đủ, dẫn đến chưa đạt yêu cầu theo quy định. Nay theo chỉ đạo của huyện tiến hành tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan. Tại hội nghị kiểm điểm này nhằm đưa ra nguyên nhân ưu và khuyết điểm để đánh giá việc quản lý đất đai, tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền UBND xã quản lý có sự buông lỏng và thiếu trách nhiệm nên để lại hậu quả khó xử lý.

Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã là trách nhiệm của Chính quyền cấp xã, đứng đầu là đồng chí Chủ tịch UBND xã chỉ đạo trực tiếp, công chức địa chính là người trực tiếp tham mưu theo các quy định của pháp luật, còn các đồng chí Phó chủ tịch UBND xã được giao tham mưu cho tập thể UBND xã và Chủ tịch UBND xã để thực hiện.

Do nhận thức pháp luật về đất đai của một số người dân chưa đầy đủ, công chức địa chính tham mưu quản lý về đất đai chưa nắm chắc các quy định, UBND xã không tập trung cao trong chỉ đạo xử lý, không kịp thời chấn chỉnh dẫn đến sai phạm. Tôi đề nghị UBND xã tập trung xử lý kịp thời theo kết luận thanh tra của huyện.

Đ/c Nguyễn Đình Tương - Phó trưởng Phòng Nội vụ huyện

Phòng Nội vụ đã có văn bản hướng dẫn về công tác kiểm điểm tập thể, cá nhân. Qua báo cáo kiểm điểm tập thể UBND xã đã thông qua chưa đầy đủ, chưa phân tích làm rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm về 4 nội dung mà kết luận thanh tra yêu cầu, cho nên đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND xã tham mưu hoàn chỉnh lại báo cáo, trình Ban thường vụ bàn bạc thống nhất các nội dung cụ thể và đảm bảo yêu cầu theo kết luận thanh tra.

Đ/c Nguyễn Thị Thủy - HUV, Phó chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

Tập thể UBND xã đã nhận được kết luận thanh tra số 1211/KL-UBND, ngày 30/12/2022 của Thanh tra huyện có 4 nội dung khuyết điểm nên kiểm điểm giải trình, làm rõ trách nhiệm thuộc về ai và hướng xử lý như thế nào?, để hội nghị điểm kiểm này đạt hiệu quả trong công tác quản lý và đúng theo kết luận thanh tra. Đề nghị hoàn thiện lại báo cáo kiểm điểm tập thể theo các nội dung trong kết luận thanh tra.

Đ/c Nguyễn Lộc Hằng - HUV, Trưởng ban pháp chế HĐND huyện.

Cách kiểm điểm nên làm rõ trách nhiệm của từng đồng chí và nguyên nhân do đâu, phải nắm đầy đủ các Luật đất đai để thực hiện nhiệm vụ. Cần kiểm điểm sâu sắc hơn, trách nhiệm của BTV cũ và mới phải ngồi họp bàn kỹ 4 nội dung khuyết điểm nên thuộc về ai, hướng xử lý như thế nào cho đúng quy định.

Đ/c Hồ Xuân Trính: Xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí của các ban, phòng cấp huyện về tham dự hội nghị kiểm điểm, UBND xã sẽ hoàn chỉnh lại báo cáo kiểm điểm tập thể theo ý kiến chỉ đạo, bám sát các nội dung trong kết luận để kiểm điểm, phân tích làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và biện pháp xử lý khắc phục hậu quả.

2. Về Kiểm điểm cá nhân:

1. Đ/c Hồ Xuân Thi - Nguyên Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016 thông qua báo cáo kiểm điểm cá nhân, nhận hình thức: Khiển trách.

2. Đ/c Hồ Xuân Trính - Nguyên Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016, Chủ tịch UBND xã thông báo cáo kiểm điểm, nhận khuyết điểm: Rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch để xử lý, giải quyết các tồn đọng theo kết luận thanh tra.

3. Đ/c Nguyễn Đình Thi - Nguyên PCT UBND xã, thông qua báo cáo kiểm điểm, nhận khuyết điểm: Rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ.

4. Đ/c Hồ Văn Huy - Công chức Địa chính - Xây dựng xã, thông qua báo cáo kiểm điểm, nhận hình thức: Khiển trách.

5. Đ/c Nguyễn Văn Ngạn - Nguyên Công chức Địa chính - Xây dựng xã, thông qua báo cáo kiểm điểm, nhận hình thức: Khiển trách.

***Hội nghị thảo luận:**

Đ/c Hồ Xuân Trính - Chủ trì góp ý cho 4 đồng chí tham gia kiểm điểm.

Đối với Đ/c Hồ Xuân Thi - Nguyên chủ tịch UBND xã cần bổ sung vào bản kiểm điểm về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và nhận trách nhiệm về bản thân trong công tác quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ. Đối với lĩnh vực quản lý đất đai. Đặc biệt là công tác quản lý đất đai thời kỳ đang công tác giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã.

Đối với Đ/c Nguyễn Đình Thi - PCT UBND xã cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm về vai trò trách nhiệm trong tập thể lãnh đạo, vai trò cá nhân khi được phân công nhiệm vụ cụ thể là tham mưu giao đất cho trường hợp Nguyễn Văn Ngà tại thôn Vĩnh Phú, chịu trách nhiệm về lĩnh vực phụ trách văn xã là công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về đất đai, chịu trách nhiệm về địa bàn được giao phân công chỉ đạo.

Đối với Đ/c Nguyễn Văn Ngạn - Nguyên Công chức địa chính xã Kỳ Khang từ năm 2004- 2015 phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của mình trong công tác tham mưu quản lý đất đai nói chung và trách nhiệm không bám sát địa bàn nắm tình hình các thôn, để một số thôn tự ý giao đất và thu tiền trái quy định. Trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong thực hiện Quyết định 2005 của UBND tỉnh.

Đối với Đ/c Hồ Văn Huy- Công chức địa chính xã Kỳ Khang từ năm 2009 đến 2014 phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của mình trong việc tham mưu cho Chủ tịch UBND xã quản lý đất đai trên địa bàn, để xảy ra tình trạng một số thôn giao đất trái thẩm quyền và thu tiền trái quy định. Trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch UBND xã trong thực hiện Quyết định 2005 của UBND tỉnh.

Đồng chí Phạm Công Sơn - PCT UBND xã góp ý:

Thời kỳ đó do tồn đọng từ trước để lại, do yêu cầu nhiệm vụ và do không nắm chắc các quy định nên để xảy ra vi phạm và tồn đọng chưa xử lý được, các đồng chí đã nghiêm túc kiểm điểm và nhận trách nhiệm. Đề nghị các đồng chí cần bổ sung hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm cá nhân nhận trách nhiệm thuộc về bản thân, để rút ra bài học cho bản thân sau

này thực hiện tốt hơn. Đề nghị huyện hướng dẫn chỉ đạo xử lý các tồn đọng theo kết luận thanh tra của huyện.

Đồng chí Trần Việt - PBT Đảng ủy góp ý:

Đối với đồng chí Hồ Xuân Thi cần bổ sung vào bản tự kiểm điểm sâu hơn từng nhiệm vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo, trách nhiệm của người đứng đầu đối với các hạn chế khuyết điểm đã được nêu ra.

Đối với Đ/c Nguyễn Đình Thi - PCT UBND xã cần làm rõ trách nhiệm hơn trong công tác tham mưu cho UBND xã và vai trò trách nhiệm của cá nhân đối với cương vị công tác và nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đình Hoán - BT Đảng ủy góp ý 5 đồng chí.

Đối với đ/c Hồ Xuân Thi: Chưa làm tròn trách trong công tác quản lý đất đai, dẫn đến sai phạm kéo theo hệ lụy, cần phải bổ sung vào bản tự kiểm điểm cá nhân, vì trước đây đồng chí Hồ Xuân Thi không tập trung chỉ đạo xử lý, sau khi họp tập thể bàn bạc thống nhất chủ trương, đồng chí Thi còn xác nhận vào đơn cho một số hộ dân để làm giấy chứng nhận làm ảnh hưởng đến các đồng chí làm sau này.

Đối với Đ/c Nguyễn Đình Thi, Phải kiểm điểm rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Đ/c Trính: Bản tự kiểm điểm đã nêu khá đầy đủ.

Đối với đồng chí Nguyễn Văn Ngạn và đồng chí Hồ Văn Huy- công chức địa chính: Cần nghiên cứu, nắm rõ các quy định của pháp luật trước khi tham mưu trình lãnh đạo ký, làm hồ sơ cho người dân. Thiếu trách nhiệm trong công tác tham mưu quản lý đất đai, không nắm bắt tình hình tại các đơn vị thôn xóm để tham mưu quản lý, để một số thôn tự ý giao đất thu tiền của các hộ dân trái quy định. Không tham mưu đầy đủ cho UBND xã để giải quyết triệt để theo Quyết định 2005 của UBND tỉnh.

3. Kết luận:

Sau buổi kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn đối với tập thể lãnh đạo và các cá nhân có liên quan. Hội nghị đã góp ý đầy đủ vào báo cáo kiểm điểm của tập thể và cá nhân của từng đồng chí. Các đồng chí được kiểm điểm nghiêm túc tiếp thu rút kinh nghiệm để có kế hoạch khắc phục khuyết điểm hạn chế của bản thân, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Chủ trì hội nghị tiếp thu ý kiến đóng góp của hội nghị và đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của huyện để bổ sung hoàn chỉnh lại báo cáo kiểm điểm tập thể và cá nhân theo nội dung chỉ đạo và góp ý của hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất biểu quyết như sau:

Đối với tập thể UBND xã nhiệm kỳ 2011- 2016: Nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành.

Đối với cá nhân:

Đối với Đ/c Hồ Xuân Thi - Nguyên Chủ tịch UBND xã: với hình thức: **Khiển trách**

Đối với Đ/c Hồ Xuân Trính – Nguyên Phó chủ tịch UBND xã- Chủ tịch UBND xã nhận khuyết điểm: **Rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành nhiệm vụ.**

Đối với Đ/c Nguyễn Đình Thi - Nguyên Phó chủ tịch UBND xã: Nhận khuyết điểm.

Rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ.

Đối với Đ/c Nguyễn Văn Ngạn - Nguyên công chức địa chính - Xây dựng xã: với hình thức: **Khiển trách**

Đối với Đ/c Hồ Văn Huy - công chức địa chính - Xây dựng: với hình thức: **Khiển trách**

Hội nghị kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày./.

Chủ trì

Thư ký

Hồ Xuân Trính

Nguyễn Thị Nhẫn